



## ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

### เรื่อง ยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้มีการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 โดยมีเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

๑. จากสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่อง ระยะเวลาดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมต่อการจัดงานที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม เพราะอาจมีผลกระทบด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานตลอดจนบุคคลในครอบครัวของประชาชนกลุ่มนั้นและสังคมในวงกว้าง

๒. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ วิทยากร ผู้จัดการแสดงนิทรรศการ ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ กลุ่มดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และคาดว่าจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดผ่านพ้นไป ทำให้อาจไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมการจัดงาน และส่งผลให้การจัดงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความมุ่งหวังได้

๓. การจัดเตรียม การเข้าร่วมงานของวิทยากรและผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ต้องมีการเตรียมงานและวางแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยากต่อการคาดการณ์ ทำให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการไม่สามารถวางแผนดำเนินงานได้

๔. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยุติลง ในช่วงระยะเวลาจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 เดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าภาคเอกชนที่มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมจะอยู่ในสถานะที่มีความต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจและช่วยให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันให้กิจกรรมหรือการดำเนินการของเอกชนนั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

  
1๗ สิงหาคม ๒๕๖๓